
sþ. 66. Fyrirspurn [65. mál]
til samgönguráðherra um sölu á íslenskum frímerkjum erlendis.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hverjar voru tekjur Pósts og síma af sölu íslenskra frímerkja til annarra landa árin
1980-1983?

2. Hvernig er staðið að kynningu og sölustarfsemi?
3. Eru tekjur af þessari sölu í samræmi við tekjur annarra Norðurlandaþjóða af

sambærilegri starfsemi?
4. Hve miklu fé er varið árlega til kynningar á íslenskum frímerkjum erlendis og hversu

margir starfsmenn Pósts og síma annast hana?


